

ด่วนที่สุด

ที่ วช ๐๐๐๒/๒๕๖๗



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๙
(The 9th NRCT – ICSSR Joint Seminar on Social Science Challenges for Thailand and India)

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. โครงการจัดสัมมนา
 ๒. ร่างกำหนดการสัมมนา
 ๓. แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ (Registration Form)
 ๔. สำเนาหนังสือขออนุมัติจัดสัมมนาฯ

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายทางด้านสังคมศาสตร์สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย” (The 9th NRCT – ICSSR Joint Seminar on Social Science Challenges for Thailand and India) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo 2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย ในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายทางด้านสังคมศาสตร์สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นแนวทางกำหนดทิศทาง / นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและอินเดีย กิจกรรมการสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยไทยและอินเดียภายใต้ ๗ หัวข้อย่อย (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)

ในการนี้ วช. พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว หากได้รับเกียรติจากผู้แทนของท่านเข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยภายใต้ ๗ หัวข้อหลักดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ประการใดและกรุณาส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔)มายังกองการต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่ต้องเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๖ และทางอีเมล 9nrcticsrseminar@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอผู้แทนเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤกษ์ธวัช นพนาศิพงษ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กองการต่างประเทศ (กกต.)

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๖

๐ ๒๕๗๙ ๒๖๙๐

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๔๙